



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน มติชนออนไลน์	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีนักวิชาการที่ขับเคลื่อนเรื่องการใช้กัญชาทางการแพทย์ทั้งเชิงกรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่รับยื่นการขอจดสิทธิบัตรของต่างชาติเกี่ยวกับสารในกัญชาว่า ยังให้ข้อมูลอะไรมาไม่ได้ ขอหารือร่วมกับกรม.พาณิชย์ก่อน แต่ยืนยันว่าทุกอย่างต้องเป็นประโยชน์เพื่อคนไทย ส่วนการปลดล็อกทางกฎหมายนั้น เป็นแค่การคลายล็อกใช้ทางการแพทย์เท่านั้น แต่ยังมีระบบตรวจสอบควบคุมเข้มเหมือนเดิม</p> <p>ด้าน นพ.โสภณ เมฆธน ประธานบอร์ด อภ. และประธานคกก.พิจารณาการนำกัญชาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ กล่าวว่า มีความเป็นห่วงเรื่องนี้มาก เนื่องจากสิทธิบัตรที่ขอทราบว่าเป็นการขอขึ้นสารธรรมชาติในกัญชา ซึ่งทำไม่ได้ และมีการประกาศในเว็บไซต์ให้ยื่นสิทธิคัดค้านใน 90 วัน ซึ่งผ่านไปแล้ว กังวลว่าจะกระทบกับโครงการโรงงานกัญชา จึงต้องติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดว่าจะมีทางออกอย่างไร</p>
มติชน กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการออนไลน์ ThaiPBS	<p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า อภ. และศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนา ระบบยา (กพย.) เคยไปพบที่ก.พาณิชย์หลายครั้ง แต่ไม่มีการดำเนินการ จึงต้องทำให้สาธารณะและนายกรัฐมนตรี รับทราบและแก้ปัญหา เพราะแม้จะยังไม่ได้เลขทะเบียนสิทธิบัตร แต่ไม่มีการคัดค้าน ทำให้ได้รับการคุ้มครองอัตโนมัติ ตามมาตรา 36 ทั้งนี้ วันที่ 12 พ.ย. ในการประชุมคกก.ปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ตนและ นพ.โสภณ เมฆธน จะเสนอเรื่องนี้เป็นวาระด่วน และได้ส่งเรื่องไปยังกรม.สธ.ด้วย ส่วนก.พาณิชย์ต้องรับผิดชอบด้วยการถอดค่าขอสิทธิบัตร หรือนายกฯ อาจใช้ม. 44 จัดการ ที่สำคัญต้องหาคนรับผิดชอบเรื่องนี้</p>
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ เวิร์คพอยท์นิวส์ เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ มติชนออนไลน์ เว็บไซต์ thaiquote	<p>พศ.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการ กพย. กล่าวว่า คงต้องรอดูติดตามว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะชี้แจง รับผิดชอบ และมีวิธีแก้ไขให้เหมาะสมอย่างไร ที่สำคัญต้องจับตาร่างพ.ร.บ.สิทธิบัตรฯ ฉบับกำลังจะปรับปรุง ที่น่ากังวลว่าจะเอื้อต่อบริษัทข้ามชาติ อยากให้ทุกคนร่วมติดตาม</p>
สำนักข่าวไทย มติชน เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์	<p>-เสนอข่าว แหล่งข่าวจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้สัมภาษณ์ว่า นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา และรองอธิบดีฯ พร้อมชี้แจงประเด็นดังกล่าว แต่ขอระยะเวลาเตรียมข้อมูลก่อน คาดว่าจะสามารถแถลงข่าวในวันนี้ (12 พ.ย.)</p>
ผู้จัดการออนไลน์ ไทยรัฐออนไลน์ สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น	<p>-เสนอข่าว ป.ป.ส.เผยความคืบหน้าการแก้ไขกฎหมายผ่อนปรนการใช้กัญชาในการศึกษาวิจัยและประโยชน์ทางการแพทย์ 2 เรื่อง 1.การพิจารณาออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ให้สารสกัดจากกัญชา ซึ่งรวมทั้งน้ำมันกัญชา เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ต้องหารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อพิจารณาตีความข้อกฎหมายนี้ โดยเร่งด่วน หากเห็นว่าสามารถดำเนินการได้ อย.จะเสนอกรม.สธ.ออกประกาศฯ ให้มีผลบังคับใช้โดยด่วนต่อไป 2.การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่...) พ.ศ. ของ สนช. ซึ่งมีหลักการและเหตุผลสำคัญ คือ ให้การผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (กัญชา) ต้องได้รับอนุญาตเฉพาะกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ จากเลขาธิการ อย. ก่อน การให้แพทย์สามารถสั่งให้ผู้ป่วยใช้กัญชาเพื่อการวิจัยและการรักษาโรค รวมถึงให้ผู้ป่วยสามารถครอบครองได้ไม่เกินจำนวนที่จำเป็นสำหรับใช้รักษาโรคเฉพาะตัวตามที่แพทย์สั่ง เป็นต้น ทั้งนี้ สนช.มีมติเห็นชอบให้ส่งร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวให้กรม.รับไปพิจารณาเสนอความเห็น และขอเสนอแนะเพื่อประกอบการพิจารณาของสนช.ภายใน 30 วัน ก่อนส่งคืนสนช.เพื่อดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ กรม.มีกำหนดที่จะประชุมเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นและขอเสนอแนะ ในวันที่ 13 พ.ย. 2561 คาดว่า จะส่งกลับคืนสนช.ในวาระที่หนึ่งได้ในวันที่ 15 หรือ 16 พ.ย. 2561 โดยในวันที่ 14 พ.ย.นี้ ป.ป.ส. ร่วมกับ อย. จัดงานเสวนา “ผ่อนปรนกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์” เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาธารณชน ทั้งการใช้ประโยชน์และผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 1 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ</p>
มติชนออนไลน์	<p>-เสนอข่าว นายประสิทธิ์ชัย หนูนวน ผู้ประสานงานเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน โพสต์ข่าวกรณีกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะให้ต่างชาติจดสิทธิบัตรกัญชา ระบุว่าหน่วยงานรัฐของไทยมีแต่ยกประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ คนหน้า 5</p> <p>แนวหน้า คอลัมน์ ขอซัดซัด</p>	<p>นายทุนใหญ่ทั้งไทยและต่างชาติ โดยมีการออกพ.ร.บ.เมสึดพันธุ์ให้ประโยชน์แก่กลุ่มทุนใหญ่ และวันนี้ยังจะยกประโยชน์ของกัญชาให้กลุ่มทุนอีก</p> <p>-กล่าวว่า นพ.ธีระวัฒน์ เหมาะจะพา โวยผ่านโลกโซเซียล กรณีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ปลอมยให้ต่างชาติยื่นจดสิทธิบัตรพืชกัญชา แม้จะยังไม่ผ่านการอนุมัติ แต่กฎหมายถือว่าได้รับการคุ้มครองแล้ว ฉะนั้นกรมทรัพย์สินทางปัญญา ควรยกเลิกคำขอ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับงานวิจัยกัญชารักษาโรคมะเร็ง</p> <p>-กล่าวสนับสนุนการออกกฎหมายปลดล็อกกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ว่า ถึงเวลาทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย และจากที่อ่านร่างกฎหมาย เห็นว่าควรแก้ไขเงื่อนไขการอนุญาต ซึ่งบางคำยังไม่ชัดเจน เช่น “เฉพาะกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ” ควรจะตัดออกไป เพื่อให้มี.เอกชน รพ.เอกชนต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมพัฒนาด้วย ส่วนกรณีออกใบอนุญาตให้จำหน่ายหรือมีไว้ครอบครอง ควรจะกำหนดให้เป็น “ผู้มีสัญชาติไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย” ไม่ใช่กำหนดไว้เฉพาะ “มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย” เพียงอย่างเดียว เพราะจะเป็นช่องว่างให้ต่างชาติมาหาประโยชน์ในประเทศไทยได้ ซึ่งคาดหวังให้กฎหมายผ่านภายในรัฐบาลชุดนี้ เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์</p>
<p>คมชัดลึก เดอะเนชั่น M2F เดลินิวส์ สยามรัฐ ไทยรัฐ ข่าวสด มติชน เว็บไซต์Mthai เว็บไซต์สนุก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เว็บไซต์เนชั่นสุด สัปดาห์ เนชั่นทีวี</p> <p>เดลินิวส์ สยามรัฐ ข่าวสด มติชน เดลินิวส์ เว็บไซต์ thaiquote สปริงส์นิวส์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เว็บไซต์เนชั่นสุด สัปดาห์ เนชั่นทีวี</p> <p>โพสต์ทูเดย์ คมชัดลึก ไทยรัฐ ไทยโพสต์ มติ ชน สยามรัฐ เว็บไซต์ Mthai, กระปุก, ไทย โพสต์, สำนักข่าว ไอ</p>	<p>รพ.เอกชนไม่รับรักษาผู้ป่วย</p> <p>-จากกรณี น.ส.ช่อลัดดา ทาระวัน อายุ 38 ปี ถูกสามีสาธยายน้ำกรดใส่หน้า และลูกสาวอายุ 12 ปี ได้นำตัวส่งรพ.พระราม 2 แตรพ.ปฏิเสธการรักษาและให้ไปรพ.ที่มีประกันสังคม ทำให้เสียชีวิต</p> <p>-นายอัจฉริยะ เรื่องรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ได้พาครอบครัวนำศพน.ส.ช่อลัดดาไปรพ.พระราม 2 เพื่อเรียกร้องให้รับผิดชอบ และวันนี้ (12 พ.ย.) จะทำหนังสือถึง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้ตรวจสอบตามพ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 กรณีปฏิเสธการรักษา ทำให้ผู้ป่วยถึงแก่ชีวิต ถึงแพทยสภา ฟ้องผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม กระทำความผิดตามพ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 ถึงสภาการพยาบาล ฟ้องพยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ในคืนวันเกิดเหตุ ผิดข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาล พ.ศ.2550 และทำเรื่องร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สน.ท่าข้าม เอาผิดรพ.ฐานกระทำความผิดตามมาตรา 36 แห่งพ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ร.บ.สถานพยาบาล และเป็นการกระทำละเมิดต่อน.ส.ช่อลัดดา โดยมีรายงานว่า นายอัจฉริยะจะนำครอบครัวและศพของนางสาวช่อลัดดาไปร้องขอความเป็นธรรมต่อ รมว.สธ. และ ปลัด สธ. ที่กระทรวงสาธารณสุข ในเวลา 10.00 น</p> <p>พญ.วัลลภา ไชยมโนวงศ์ ผอ.รพ.พระราม 2 พร้อม นพ.พีระ คณานวัฒน์ ศัลยแพทย์ทั่วไป และที่ปรึกษาประจำรพ.พระราม2 แถลงชี้แจงว่า ผู้ตายและลูกสาวเดินทางมาถึงรพ.เวลา 05.00 น. วันที่ 10 พ.ย. ร่างกายเต็มไปด้วยคราบยาสีฟัน พยาบาลตรวจสอบอาการเบื้องต้น ผู้ตายสามารถโต้ตอบได้ว่ามีอาการปวดแสบปวดร้อน จึงปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมประเมินสภาพบาดแผลมาจากสารเคมี ระดับ 1 ตรวจวัดความดันอยู่ในระดับปกติ ประเมินอาการยังไม่สาหัสและผู้ตายมีสิทธิการรักษาที่รพ.บางมด ซึ่งอยู่ไม่ไกล หากต้องการรักษาที่รพ.พระราม 2 จะต้องเสียค่าส่วนต่างในการรักษา ทำให้ผู้ตายประสงค์ไปรักษาต่อรพ.บางมด ยืนยันว่าผู้ตายไม่ได้เสียชีวิตระหว่างทาง แต่เสียชีวิตขณะที่อยู่ในรพ.บางมด ยืนยันว่าผู้ตายมีความประสงค์ที่จะไปรักษาตามสิทธิ เมื่อพยาบาลประเมินสภาพบาดแผลแล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ จึงช่วยประสานกับรพ.ปลายทางให้</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดเผยว่า ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง เบื้องต้นได้รับรายงานว่าเจ้าหน้าที่ของรพ.พระราม 2 ยืนยันว่าดูแลและช่วยเหลือผู้เสียชีวิตในระดับหนึ่งแล้ว แต่เห็นว่าอาการไม่รุนแรงจึงแนะนำให้ไปรักษาที่รพ.ตามสิทธิประกันสังคมแทน ซึ่งข้อมูลจากญาติและรพ.ยังไม่ตรงกัน ดังนั้นในวันที่ 12 พ.ย. ได้มอบหมายให้ นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดี ร่วมกับผอ.กองสถานพยาบาลฯ และนิติกรของกรมฯ ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้ง เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย หากพบว่ารพ.ไม่ได้ดำเนินการตามมาตรฐาน จะลงโทษตามพ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 โดยทันที ซึ่งมีโทษทั้งจำทั้งปรับ</p> <p>-เสนอข่าว นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดก.ยุติธรรม เปิดเผยว่า ก.ยุติธรรมจะให้ความช่วยเหลือค่าตอบแทนผู้เสียหายตามพ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นค่าตอบแทนกรณีผู้เสียหายถึงแก่ความตาย ประกอบค่าจัดการศพ ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู ค่าเสียหายอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยบุคคลซึ่งได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิต หรือร่างกายหรือจิตใจ เนื่องจากเกิดจากการกระทำความผิดอาญาของผู้อื่น และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้น สามารถแจ้งสิทธิและรับความช่วยเหลือได้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เอ็นเอ็น, กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์, ผู้จัดการ ออนไลน์, เนชั่นสุด สัปดาห์, เนชั่นทีวี, โพสต์ทูเดย์, เดลินิวส์ M2F คอลัมน์ M2F TALK เดลินิวส์</p>	<p>ทุกสถานีตำรวจ หรือยุติธรรมจังหวัดใกล้บ้าน หรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1111</p> <p>-กล่าวว่า เหตุการณ์ดังกล่าวมีการตั้งคำถามถึงจรรยาบรรณของแพทย์และผู้ประกอบการรพ. ซึ่งกรณีนี้สามารถพิสูจน์ได้โดยเปิดคลิปบันทึกภาพของรพ.เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช นายกสมวามรพ.เอกชน เปิดเผยว่า ที่ผ่านมารพ.เอกชนได้แสดงราคา ยาเวชภัณฑ์ และค่ารักษาเป็นปกติ หากผู้ป่วยสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดของการรักษา ยาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ไปได้ การที่รพ.เอกชนแต่ละแห่ง คิดค่ารักษาแตกต่างกันเป็นเพราะรพ.เอกชนมีหลายระดับ ค่ายา เวชภัณฑ์ ต้นทุนไม่เท่ากัน ซึ่งอยากให้กรมการค้าภายในเข้าไปดูด้วยว่าบริษัทยา เวชภัณฑ์ต่าง ๆ ขายให้รพ.รัฐกับรพ.เอกชนเท่ากันหรือไม่ นอกจากนี้ ค่าวิชาชีพของแพทย์แต่ละคนก็แตกต่างกัน ตามความรู้ ความสามารถ รวมทั้งความยากง่ายของการรักษา ซึ่งระดับค่าแรงแพทย์เป็นไปตามอัตราของแพทยสภา ค่ารักษาของรพ.เอกชนที่แพงกว่ารพ.รัฐ ปัจจัยหลักคือ ค่าแรงแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมารพ.เอกชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการรองรับระบบสุขภาพของประเทศด้วย เช่น โครงการ UCEP แม้ว่าขาดทุนแต่ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่เดือดร้อน</p>
<p>มติชน</p>	<p>ค่าปรับแพทย์ใช้ทุน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ สมาชิก สสช.กล่าวถึงกรณีสธ.เตรียมเสนอกรม.ทบทวนมติเมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2516 เพื่อขอเพิ่มค่าปรับนักศึกษาแพทย์ผู้ผิดสัญญาฯ จาก 4 แสนบาท เป็น 2.5 ล้านบาท โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป โดยมอบให้ส.ประสานกับสถาบันผลิตนักศึกษาแพทยศาสตร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่า การเพิ่มค่าปรับจาก 4 แสนบาท เป็น 2.5 ล้านบาท เป็นมาตรการที่มีความจำเป็นในสถานการณ์ปัจจุบัน แต่ไม่ใช่มาตรการที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาขาดแคลนแพทย์ในเขตชนบทหรือต่างจังหวัด จะต้องทำพร้อมกับมาตรการอื่น ๆ ด้วย เช่น การเพิ่มค่าตอบแทนและค่าเบี้ยกันดารให้กับแพทย์ที่เสียสละไปอยู่ในพื้นที่ขาดแคลน หรือสร้างระบบความก้าวหน้าในชีวิต เช่น ให้เรียนต่อเฉพาะทางก่อนผู้อื่น หรือการทำให้จำนวนชั่วโมงการทำงานไม่หนักและเหนื่อยจนเกินไป</p> <p>ด้าน นพ.สุทธิพงษ์ วัชรสินธุ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า เห็นควรให้เพิ่มค่าปรับนักศึกษาแพทย์ที่ผิดสัญญา เพื่อให้แพทย์จบใหม่ทำงานกับภาครัฐมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การปรับเงินไม่ใช่ปัจจัยหลักในการพัฒนาและดึงแพทย์ให้อยู่ในระบบมากขึ้น แต่จะต้องปรับปรุงหลายเรื่องไปพร้อมกัน เช่น สวัสดิการ และการปรับชั่วโมงการทำงานให้เหมาะสม เป็นต้น</p> <p>ส่วน นางเกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี ม.ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า เห็นด้วยกับการขึ้นค่าปรับนักศึกษาแพทย์ที่หนีทุน คิดว่าเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ไข้ปัญหาได้ เพราะค่าปรับ 4 แสนบาทถูกเกินไป ส่วนอัตราค่าปรับที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณา</p>
<p>โพสต์ทูเดย์</p>	<p>ภาษีบุหรี่</p> <p>-เสนอข่าว นายพร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า การเก็บภาษีบุหรี่อัตราใหม่เริ่มใช้มาตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 2560 และในวันที่ 1 ต.ค. 2562 จะเป็นอัตราเดียวกันที่ 40% สำหรับการขึ้นอัตราภาษียาเส้นมวนเอง อยู่ระหว่างการพิจารณาอัตราที่เหมาะสม โดยต้องไม่กระทบกับชาวบ้านที่เป็นผู้ปลูกใบยา และช่วงเวลาการปรับขึ้นภาษียาเส้นที่เหมาะสม น่าจะเป็นช่วงเดียวกันที่มีการปรับขึ้นภาษีบุหรี่ในปีหน้า</p> <p>สำหรับร่างพ.ร.บ.จัดเก็บเงินสมทบฯ ที่ให้เก็บเงินจากบุหรี่ของละ 2 บาท สธ.เป็นหน่วยงานที่จะเสนอให้กรม.เห็นชอบ อย่างไรก็ตาม เห็นว่าการเก็บเงินจากสินค้านี้หรืออย่างเดียวยังจะทำให้ไม่เกิดความเป็นธรรมกับผู้เสียภาษี ในแง่ของหลักวินัยการเงินการคลัง ตามพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังภาครัฐ เพราะในอนาคตจะมีกฎหมายลักษณะเดียวกันตามออกมาอีกมาก</p>
<p>ไทยโพสต์ คมชัดลึก</p>	<p>ผ่าตัดวันเดียวกลับ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช.กล่าวว่า การบริการผ่าตัด วันเดียวกลับ ประกอบด้วย 12 กลุ่มโรค ได้แก่ 1.โรคไส้เลื่อนขาหนีบ 2.โรคถุงน้ำอัมตะ 3.โรคริดสีดวงทวาร 4.ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ผู้จัดการออนไลน์	5. หลอดเลือดดำของหลอด อาหาร กระเพาะอาหารขด 6.ภาวะหลอดอาหาร ตีบ 7.โรคมะเร็งหลอดอาหารระยะลุกลาม ที่อุดตัน 8.ตั้งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ 9.นิ้วในท่อน้ำดี 10.นิ้วในท่อน ตับ อ่อน 11.ภาวะท่อน้ำดีตีบ และ 12.ภาวะท่อน้ำดีอ่อน ตีบ โดยมีหน่วยบริการที่สามารถให้บริการได้ 103 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่ ม.ค.- 20 ก.ย. 2561 มีผู้ป่วยเข้ารับบริการ 2,176 ครั้ง กลุ่มโรคที่รับบริการมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ 1.ไส้เลื่อนขาหนีบ 2.หลอดเลือดดำของหลอด อาหาร กระเพาะอาหารขด และ 3.ตั้งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ ซึ่งมีการประมวลผลและเบิกจ่ายแล้ว 22.89 ล้านบาท สามารถลดวันนอนและลดค่าใช้จ่ายทางอ้อมของญาติได้ รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายในการบริการของรพ.ในส่วนตัวห้อง ค่าอาหาร และ ค่าบริการอื่นในการนอนรพ.
M2F โพสต์ทูเดย์	ยารักษามะเร็งสิทธิประกันสังคม -เสนอข่าว นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ รักษาการเลขาธิการ สปส. ชี้แจงกรณีผู้ประกันตนป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ชนิดเรื้อรังแบบมัยอีลอยด์ ต้องได้รับยา Imatinib Mesylate ทุก 2 เดือน เข้ารักษาตัวที่รพ.แห่งหนึ่งใน จ.สุราษฎร์ธานี และรพ. ต้องสำรองยาให้ผู้ป่วยก่อน เนื่องจากสปส.ได้จัดซื้อยาชนิดใหม่มาทดแทน และประธานชมรมผู้ป่วยโรคมะเร็งไม่ มั่นใจยี่ห้อใหม่ ว่า ยาที่ใหม่ได้รับประกันคุณภาพความปลอดภัยจาก ออย. ซึ่งการจัดซื้อยา Imatinib Mesylate ในรอบ ที่ผ่านมา ได้ปรับคุณลักษณะเฉพาะยา เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันที่เท่าเทียมระหว่างบริษัทยาต้นแบบกับบริษัทยา สามัญ ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี 2560
สยามรัฐ คมชัดลึก	สัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ -เสนอข่าว นพ.เสรี ตูจินดา ประธานคณะที่ปรึกษา รพ.สธ. พร้อมด้วย นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ ออย. และ นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ ออย. ลงพื้นที่ห้างโลตัสเด่นเพลส สาขาถนนสุขุทัย ซึ่งเป็นแห่งแรกในการจัด กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการมอบ "กระเช้าผลิตภัณฑ์สัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ" เพื่อเป็นการ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ให้แก่ผู้บริโภคในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดย ออย.จัดให้มีการแสดงผลการดำเนินงานผลิตภัณฑ์ อาหาร เพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้บริโภคได้รับทราบข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการที่ได้รับต่อหนึ่งหน่วยบริโภค และมีการเลือก ซื้อเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อสุขภาพ นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รองปลัด สธ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ออย.พร้อมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่จำหน่ายกระเช้า ของขวัญทั้งรายเล็กและรายใหญ่ เพื่อให้เป็นกระเช้าที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค และขอให้เทศกาลปีใหม่นี้ เริ่มต้นให้กระเช้าของขวัญด้วยผลิตภัณฑ์ที่แสดงสัญลักษณ์ดังกล่าว
สำนักข่าวไทย เว็บไซต์ tnamcot เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ	เตือนดูแลกากก่อนซื้อน้ำแข็ง -เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ ออย. เปิดเผยกรณีที่มีข้อมูลทางสื่อออนไลน์พบการปนเปื้อนของพยาธิ ในน้ำแข็งหลอด ว่า ออย.ได้ประสานสสจ.เพื่อเฝ้าระวังสถานที่ผลิตน้ำแข็งทั่วประเทศ ให้ผลิตน้ำแข็งให้ได้คุณภาพ มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด หากพบว่ากระบวนการผลิตไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน ถือว่ามีความผิด ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท และแจ้งงดการผลิตจนกว่าจะปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน หรือหากพบพยาธิหรือสิ่งที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพเจือปน หรือผู้บริโภคได้รับความเจ็บป่วยจากการรับประทานน้ำแข็ง จะเข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ มีโทษตาม จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แนะนำผู้บริโภคก่อนซื้อน้ำแข็งให้สังเกตฉลาก มี เครื่องหมาย ออย. และข้อความ "น้ำแข็งใช้รับประทานได้" ด้วยตัวอักษรสีน้ำเงิน หรือ "น้ำแข็งใช้รับประทานไม่ได้" ด้วย ตัวอักษรสีแดงแล้วแต่กรณี ส่วนน้ำแข็งตกขาย ให้สังเกตสถานที่เก็บ-ภาชนะบรรจุ ต้องมีฝาปิดมิดชิด
แนวหน้า	รพ.เด็กจัดงานวันระดมทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ -เสนอบทความ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดงาน HUG for HOPE ครั้งที่ 2 ด้วยแนวคิด "พาน้องกลับบ้าน" เพื่อระดมทุนในการจัดซื้อเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็น ให้เพียงพอกับความ ต้องการและปริมาณของผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น ณ พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วม บริจาคได้ที่ บัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กเพื่อกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี ธ.ไทยพาณิชย์ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 051- 3-01713-0 สามารถส่งหลักฐานมาออก ใบเสร็จได้ที่ Email: givetochild1415@gmail.com แฟกซ์ 02-640-9363 LineID :@givetochild รายละเอียดเพิ่มเติม ที่โทร.088-874-4671 หรือ www.givetochild.com
ไทยรัฐ เดลินิวส์ เว็บไซต์ไทยรัฐ กรมประชาสัมพันธ์	โครงการวิ่งรันท้ำใจ -เสนอข่าว นพ.สุวัฒน์ ธนกรนุวัฒน์ ผอ.รพ.เสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร่วมกับ คุณ บอดี้แสลม จัดโครงการวิ่ง "รันท้ำใจกับคุณ Bodyslam" เพื่อพัฒนารพ.เสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต มี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนับหมื่นคน โดยเริ่มวิ่งตั้งแต่สนามกีฬา จ.สระบุรี ผ่านศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ถึงรพ.เสาไห้

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เว็บไซต์ Linetoday เว็บไซต์ TNEWS เว็บไซต์ newtv ทีวีช่อง 7 เดลินิวส์</p>	<p>ระยะทางประมาณ 10.5 กม. มียอดบริจาคเบื้องต้นกว่า 3,800,000 บาท โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักให้กับพี่น้องประชาชนให้เห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย และอยากให้ประชาชนออกกำลังกายกันมากขึ้น</p> <p>-เสนอข่าว นพ.กฤษดา วุฑฒากร ผอ.รพ.สังขละบุรี เปิดเผยว่า หลังเวลา 17.00 น. ทุกวัน แพทย์ พยาบาล และบุคลากรรพ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี จะรวมตัวกันวิ่งจาก รพ. ไปยังสะพานไม้อุตตมานุสรณ์ ระยะทาง 1.5 กม. และระหว่างทางที่วิ่งจะเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวออกมาร่วมวิ่งเพื่อสุขภาพ โดยจะทำต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 16 พ.ย. นี้ ซึ่งตรงกับวันที่ อ.สังขละบุรี กำหนดจัดกิจกรรมโครงการหมอมชนวิ่ง</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ กีฬาภูธร</p>	<p>กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ปั่นป้องกันอัมพาต</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นพ.สสจ.กาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันโรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาสำคัญทั่วโลก ประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 1,880 รายต่อแสนราย เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ในเพศหญิง และเป็นอันดับ 3 ในเพศชาย และยังมีอัตราความพิการสูง รวมทั้งยังมีผลทำให้ความจำเสื่อมในภายหลัง</p> <p>ด้าน พญ.ทิพวรรณ ปิยะกุลมาลา ผอ.รพ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า รพ. จัดกิจกรรม "แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติ" ที่หน้าศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ (หลังเก่า) โดยมี ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กม. เดินวิ่ง 5 กม. ปั่นจักรยาน 50 กม. ในงานมีบูธนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ บูธโรคหลอดเลือดสมอง พร้อมแจกเอกสารและหนังสือโรคหลอดเลือดสมอง รักษสมอง อัมพาต 360 องศา เรื่องการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกาย</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>ทหารติดเอตส์ลวงละเมิดทางเพศเด็ก</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รรท.ผบช.สตม. สนธิกำลังลงพื้นที่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เรียกประชุมแพทย์ สหวิชาชีพ สสจ.ขอนแก่น และอัยการ หาแนวทางเร่งเยียวยาฟื้นฟูจิตใจเด็กชายที่ถูก จ.ส.อ. จักรกฤษณ์ ทหารซึ่งติดเชื้อเอตส์ ลวงละเมิดทางทหารหนักและถ่ายคลิปไว้แบล็กเมล์ พร้อมแถลงการจับกุม จ.ส.อ.จักรกฤษณ์ โดยจากการสอบสวนผู้ต้องหาอ้างว่ากระทำจริงแต่เด็กส่วนใหญ่สมยอม ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคล หากผลสอบสวนพบมีความผิดจะถูกดำเนินการทั้งทางวินัยและทางคดีอาญา</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>ช่วยเหลือยายวัย 103 ปี</p> <p>-เสนอข่าว นางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาด จ.จันทบุรี มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาด จ.จันทบุรี สาธารณสุข อ.ขลุง และรพ.ขลุง ไปยังบ้านเช่าของคุณยายศิริพร วรรณสิน อายุ 103 ปี ถนนเทศบาลเมืองขลุง อ.ขลุง หลังโดนคนร้ายขโมยเงินเบี้ยยังชีพในบ้าน เบื้องต้นคณะกรรมการเหล่ากาชาด จ.จันทบุรี ได้มอบเงิน 2,000 บาทพร้อมถุงยังชีพ และสาธารณสุขอำเภอร่วมกับรพ.ขลุง จะส่งเจ้าหน้าที่ลงมาติดตามดูแลเรื่องการรักษาพยาบาล เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีทั้งกายใจ</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>กองทัพเรือ-มอ.พัฒนาเมดิคัลฮับ</p> <p>-เสนอข่าว พล.ร.ต.เกริกไชย วจนภรณ์ รองปลัดบัญชาทหารเรือ เปิดเผยว่า ขณะนี้กองทัพเรือได้จ้างบริษัทที่ปรึกษาเข้ามาศึกษาพื้นที่พัฒนาศูนย์กลางการแพทย์ครบวงจร และศูนย์วิจัยอาหารนวัตกรรม ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อรองรับประชากรที่จะเข้ามาอยู่ในพื้นที่เมืองการบินอู่ตะเภา ซึ่งคาดว่าจะมีมากกว่า 1.5 หมื่นคน</p> <p>นางเกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี ม.ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ได้เสนอก.อุตสาหกรรม พัฒนาม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์แพทย์ ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เพื่อยกระดับเป็นเขตส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม การวิจัยพัฒนา ด้านการแพทย์และสุขภาพครบวงจร ให้เป็นศูนย์การแพทย์ โดยขอให้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกยกระดับพื้นที่นี้ให้เป็นเขตส่งเสริมพิเศษ ซึ่งจะเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกที่เป็นเขตส่งเสริมใน EEC</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>พัฒนายาจากสารสกัดธรรมชาติ</p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมผู้ผลิตเภสัชภัณฑ์ญี่ปุ่น (JPMA) และ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมเภสัชกรรมและไบโอเทคโนโลยี (BPIPO) ได้ทวน ร่วมกัน จัดตั้ง "เครือข่ายการค้นหายาจากสารสกัดธรรมชาติ" และลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจในพิธีสารนาโงยา ว่าด้วยการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างยุติธรรมและเท่าเทียม ตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการใช้สารสกัดธรรมชาติเพื่อการค้นหายา ที่ได้ร่างขึ้นเมื่อ เม.ย.2561</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
คมชัดลึก	<p>โรคหืด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธิตินันท์ ศรีประสาธน์ อายุรแพทย์โรคปอด รพ.จุฬาลงกรณ์ กล่าวถึงการส่องกล้องรักษาโรคหืด ซึ่งเป็น 1 ใน 2 นวัตกรรมการรักษาใหม่ ตามแนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคหืด พ.ศ.2562 ว่า รพ.จุฬาฯ ให้การรักษาผู้ป่วยแล้ว 15 ราย ผู้ป่วยที่จะใช้วิธีการรักษานี้ต้องเป็นผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมาก การส่องกล้องจะใช้ความร้อนทำให้กล้ามเนื้อคลายตัว ทำทั้งหมด 3 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 3 สัปดาห์ ผลการรักษาถือว่าตอบสนองดีมาก ช่วยให้อาการรุนแรงลดลง ลดการใช้ยาต่างๆ แต่ยังคงต้องเข้าพบรักษาอาการ และต้องหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้น</p>
มติชน ข่าวสด M2F	<p>โรคอีโบล่าในคองโก</p> <p>-เสนอข่าว ก.สาธารณสุข สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก แจ้งว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบล่าทางตะวันออกของดีอาร์คองโก เพิ่มขึ้นเป็น 201 รายแล้ว และมีอีก 291 รายที่ยืนยันว่าติดเชื้อ นับตั้งแต่เกิดการระบาดขึ้นอีกครั้งเมื่อเดือนส.ค.ที่ผ่านมา โดยราวครึ่งหนึ่งอยู่ในเมืองเบนี ในแคว้นนอร์ธ คิว</p> <p>ด้านหน่วยรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ เปิดเผยว่า ทีมงานที่รับมือกับการระบาดของเชื้ออีโบล่าต้องเจอปัญหาการข่มขู่ ทำร้ายร่างกาย ทำลายอุปกรณ์เครื่องมือและการลักพาตัว และมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยแพทย์ตอบโต้เร็วเสียชีวิตจากเหตุการณ์การโจมตีครั้งหนึ่ง</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch